



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที 16 เดือนมกราคม พ.ศ.2551 หน้า 29

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ชมรมพุทธศาสตร์ มศว ขวอนนี้สมาธิ ถวายพระกุศลพระพินางฯ

นายจัตตชัย ขอจันทรกลาง ประธานชมรมพุทธศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ชมรมพุทธศาสตร์ ขอเชิญชวนให้ชาว มศว และประชาชนทุกคน ร่วมกันนั่งสมาธิ ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระพินางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดถึงอยากชักชวนคนไทยให้ร่วมกันถือศีลแปด โดยใช้วิธีถือศีล 7 วัน 15 วัน หรือ 100 วันแล้วแต่จะมีความศรัทธา ขอเพียงแต่มีความตั้งใจจริงและอยากทำความดีเพื่อร่วมถวายเป็นพระราขกุศล นอกจากนี้ ชมรมพุทธศาสตร์จะจัดพิมพ์หนังสือพุทธฤทธิ์พิชิตมาร และพุทธฤทธิ์ชินบัญชร อย่างละ 2,500 เล่ม รวมจำนวน 5,000 เล่ม ซึ่งหนังสือทั้ง 2 เล่มเป็นการเผยแพร่บทสวดมนต์ภาวนาที่จัดพิมพ์ในรูปแบบเล่มเล็กกะทัดรัด มีรูปภาพ สีเส้นสวยงาม เหมาะกับประชาชนและเยาวชน หนังสือทั้ง 2 เล่มจะช่วยในเรื่องการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนสนใจสวดมนต์และภาวนามากขึ้น จึงอยากให้ผู้สนใจร่วมทำบุญโดยร่วมบริจาคเงินเพื่อร่วมพิมพ์หนังสือทั้งสองเล่มถือเป็นการสร้างบุญธรรมทานบารมี ทั้งนี้จะแจกให้กับชาว มศว และแจกให้กับบุคคลที่สนใจ

"อานิสงส์ของการสร้างบุญธรรมทานบารมีนี้ จะทำให้ได้รับมหานิสงส์ ดังนี้ ทำให้จิตใจเบิกบานแจ่มใส หน้าตาสดใสมีสง่าราศี มีสติปัญญาดีเลิศ คิดสิ่งใดก็คิดออกได้ง่ายและถูกต้องกว่าแต่ก่อน ได้คบคนที่ดี ๆ มีเพื่อนแท้แก่ทุกข์สั่งานใหญ่ ได้เพื่อนธรรมกัลยาณมิตร ขวอนกันคิด ขวอนกันทำกรรมดี เพื่อการสั่งสมบุญบารมี เจ้ากรรมนายเวรไล่ล่าเราไม่ทัน เปรียบเสมือนได้ลบล้างหนี้เวรกรรม โรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ก็ทุเลาหายไปเพราะเราอุทิศบุญให้ ทำให้ชีวิตและครอบครัวมั่นคง ทรัพย์สินสมบัติกิจการค้า ตำแหน่งการงาน เจริญรุ่งเรือง และมั่นคงยิ่งๆ ขึ้น การสร้างธรรมทานด้วยหวังขจัดกิเลส และด้วยจิตใจเบิกบานทั้ง 3 ระยะ คือก่อนสร้าง ขณะสร้าง และหลังสร้างบุญธรรมทาน ขาดินหน้าเกิดมาก็จักรวยตั้งแต่เกิด รวยมั่นคงจนถึงปลายชีวิต เพราะชาตินี้สร้างธรรมทานด้วยความยินดี มีจิตเบิกบานตลอด 3 ระยะ"

นายจัตตชัย กล่าวอีกว่า หากผู้ที่สนใจต้องการร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นธรรมทานบารมี สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) บัญชี ชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่บัญชี 167-2-03948-2 บัญชีออมทรัพย์ สาขาซอย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หรือโทร.ติดต่อที่ 0-2664-1000 ต่อ 5666

หน้า 29